

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM BÌNH**

Số: 591 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tam Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc,  
gia cầm năm 2016**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 649/QĐ-UBND, ngày 23/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 829/QĐ-UBND, ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp ở một số nơi trên địa bàn tỉnh;

Xét Tờ trình số: 19/TTr-NN, ngày 16/02/2016 của Trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay phê duyệt Kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016 trên địa bàn huyện của Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-NN, ngày 15/02/2016).

**Điều 2.** Giao Trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Trưởng Trạm Thú y, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đúng theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện. Riêng phần kinh phí chỉ sử dụng khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện, chi theo thực tế và thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Các ông (bà): Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trưởng Trạm Thú y huyện, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- TT.HU&HĐND huyện (báo cáo);
- CT&PCT. UBND huyện;
- CVP, PCVP (tổng hợp);
- NC Khối NN;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Chí Linh**

Số 09 / KH - NN

Tam Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2016

## KẾ HOẠCH

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Do thời tiết có những chuyển biến thất thường thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, nguy cơ tái phát dịch là rất cao. Mặc khác hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Để ngăn ngừa, khống chế các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với động vật như bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh... đảm bảo nguồn cung thực phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nay Phòng Nông Nghiệp & PTNT huyện Tam Bình có xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2016 như sau:

### II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Công văn số 192/BNN-TY ngày 15/01/2013 của Bộ NN&PTNT: về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Thực hiện theo Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN, ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: V/v ban hành quy định, phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-TTg năm 2011 sửa đổi Quyết định 719/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-UBND, ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long "V/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 829/QĐ-UBND, ngày 21/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản do thiên tai, dịch bệnh";

### III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

#### 1/ Mục đích:

Thực hiện các quy định của Pháp luật về Thú y trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật;

Thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm ngăn chặn một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tái phát hoặc lây lan trên địa bàn huyện.

Phát hiện dịch nhanh, kịp thời dập dịch, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, LMLM gia súc và bệnh tai xanh ở lợn...

Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của huyện, đảm bảo phục vụ sản xuất ổn định đời sống, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

## **2/ Yêu cầu:**

Tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đến cơ sở. Huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phải tuân theo quy định của pháp lệnh Thú y và chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ Quốc gia, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thú y và UBND tỉnh.

Tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư.

## **IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH:**

### **A. KHI CHƯA CÓ DỊCH XẢY RA:**

#### **1/ Thông tin tuyên truyền:**

Hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, tăng cường dinh dưỡng cho đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng các bệnh : Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, lở mồm long móng..., để nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn, thực hiện vệ sinh an toàn trong mua bán, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm, không giấu dịch, không vứt xác súc vật bệnh bừa bãi.

Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh cúm gia cầm, LMLM gia súc, tai xanh ở lợn và các dịch bệnh khác ở động vật, ở người trên địa bàn của tỉnh, huyện và các xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng tờ rơi, tài liệu về cách phòng chống dịch, chăn nuôi an toàn; đăng ký chăn nuôi, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi,...

Chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp chủ động có Kế hoạch phối hợp với ngành Thú y trong tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, hội viên nâng cao nhận thức thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi và cộng đồng.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản qui định của pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi thú y đến các đối tượng quản lý: mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm (kiểm dịch vận chuyển động vật theo quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BNN ngày 28/4/2009 của Bộ NN&PTNT về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi). Người chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi Hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, tiêm phòng các bệnh : Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, lở mồm long móng...

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các hệ thống phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh huyện, loa truyền thanh của xã để phổ biến cho toàn thể nhân dân

thấy được tính chất đặc biệt nguy hiểm của dịch bệnh động vật, không chỉ thiệt hại đối với sản xuất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và mọi người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật.

## **2/ Thực hiện tiêu độc sát trùng**

Tổ chức 03 đợt/ năm:

- Đợt 1: Trong tháng 04/2016.

- Đợt 2: Trong tháng 7 /2016.

- Đợt 3: Trong tháng 11/2016.

CCTY tỉnh cấp hóa chất, trang phục bảo hộ, bình tiêu độc, thiết bị, một phần chi phí công phun xịt, chi phí xử lý vỏ bao bì đựng hóa chất trong các đợt chính, địa phương đối ứng tiền công thực hiện trong các đợt bổ sung;

Ngoài hoá chất của tỉnh hỗ trợ, huy động, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện tự túc kinh phí khử trùng tiêu độc thường xuyên theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Thực hiện thường xuyên. Đối tượng tiêu độc sát trùng gồm chuồng trại chăn nuôi, lò ấp trứng, cơ sở giết mổ gia súc, chợ mua, bán gia cầm.

## **3/ Thực hiện tiêm phòng:**

Tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm.

Tổ trưởng Thú y phối hợp chính quyền địa phương thống kê, quản lý đàn nuôi mới qua việc cấp sổ vịt chạy đồng.

Tiêm phòng vắc xin bổ sung cho gia súc, gia cầm nuôi mới theo lứa tuổi đúng qui định.

## **4/ Giám sát dịch bệnh:**

Thú y phối hợp chính quyền địa phương giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, phát hiện sớm và báo cáo kịp thời dịch bệnh.

Kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm từ nơi khác đến, không cho nhập gia súc bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép.

Kiểm soát giết mổ chặt chẽ tại lò giết mổ gia súc tập trung, phát hiện, xử lý gia súc bệnh đúng qui định. Tiêu độc sát trùng lò giết mổ thường xuyên.

## **5/ Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y:**

Thực hiện kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào địa bàn.

Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y.

Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ và tụ điểm buôn bán.

## **B. KHI CÓ DỊCH XẢY RA:**

Thực hiện đồng bộ các biện pháp bao vây, không chế, dập dịch theo quy định của Chính phủ, Bộ nông nghiệp & PTNT và BCD các cấp.

### **1/ Công bố dịch:**

Theo quy định của pháp lệnh Thú y; Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 15/3/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y; qui định của Bộ Nông nghiệp & PTNT về viện ban hành danh mục các bệnh ở gia súc, gia cầm phải công bố dịch.

### **2/ Xử lý ổ dịch:**

#### **2.1 Đối với ổ dịch cúm gia cầm:**

Tổ chức tiêu huỷ bắt buộc động vật, sản phẩm động vật trong ổ dịch theo qui định của Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh: Thông tư 69/2005/TT- BNN ngày 07/11/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1 ở gia cầm.

Thực hiện theo Quy trình ứng phó nhanh với ổ dịch cúm gia cầm thể độc lực cao tại Việt nam (CV số 2129/TY-DT, ngày 28/12/2008 của Cục Thú y: Quy trình ứng phó nhanh với các ổ dịch cúm gia cầm thể độc lực cao tại Việt Nam); Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Cục Thú y, Bộ NN&PTNT.

Thực hiện theo QĐ số 2735/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/11/2011 của Bộ NN&PTNT: Ban hành chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi giai đoạn 2011-2015.

#### **2.2 Đối với ổ dịch LMLM gia súc:**

Thực hiện tiêu huỷ hoặc nuôi cách ly theo dõi theo quy định tại Quyết định số 38/2006/QĐ- BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về ban hành quy định phòng, chống bệnh LMLM gia súc.

Khi phát hiện có dịch bệnh xảy ra nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch và báo cáo dịch theo qui định; không chế ngay từ ổ dịch đầu tiên không để dịch lây lan, lập các thủ tục để hỗ trợ kịp thời người chăn nuôi có vật nuôi bị tiêu huỷ.

Kinh phí chống dịch thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công văn số 852/UBND-KTN, ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chủ trương hỗ trợ kinh phí chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm khi chưa đủ điều kiện công bố dịch.

#### **2.3 Đối với ổ dịch Tai xanh ở lợn:**

Tiêu huỷ lợn bị bệnh và chết bệnh theo Quyết định số 80/2008/QĐ- BNN ngày 15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ban hành qui định phòng, chống

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS), hay còn gọi là bệnh tai xanh ở lợn và theo quyết định của UBND tỉnh.

#### **2.4 Đối với ổ dịch ở động vật thủy sản và các loại dịch bệnh khác:**

Thực hiện theo các thông tư, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan có thẩm quyền.

#### **3/ Vệ sinh tiêu độc ổ dịch:**

Khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi của hộ có động vật bị mắc bệnh và khu vực xung quanh ( thôn, xóm, xã, phường) theo hướng dẫn của cơ quan thú y và quy định của UBND tỉnh.

#### **4/ Lập các chốt kiểm soát tạm thời:**

Lập các chốt kiểm soát tạm thời để kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật mẫn cảm tại các đầu mối giao thông ra, vào ổ dịch. Tùy thuộc vào phạm vi và mức độ ổ dịch, cơ quan chuyên môn thú y đề nghị lập chốt ở các nơi khác nhau.

### **V. Kinh phí phòng, chống dịch:**

Khi phát hiện có dịch bệnh xảy ra nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch và báo cáo dịch theo qui định; khống chế ngay từ ổ dịch đầu tiên không để dịch lây lan, lập các thủ tục để hỗ trợ kịp thời người chăn nuôi có vật nuôi bị tiêu hủy.

Kinh phí chống dịch thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Công văn số 852/UBND-KTN, ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chủ trương hỗ trợ kinh phí chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm khi chưa đủ điều kiện công bố dịch.

**( Dự trù kinh phí chi tiết kèm theo)**

### **VI. Tổ chức thực hiện:**

#### **1/ Phòng Nông Nghiệp & PTNT huyện:**

Tham mưu cho BCĐ huyện về các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan, UBND các xã, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Theo dõi tình hình, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

Tham mưu cho UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện.

Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan để triển khai kế hoạch của BCĐ phòng chống dịch bệnh huyện. Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, trang thiết bị cần thiết cho thực hiện kế hoạch.

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình...tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tổng hợp dự trù kinh phí phòng, chống dịch của các xã, lập kế hoạch dự trù kinh phí báo cáo UBND và Phòng Tài chính thẩm định, trình UBND quyết định.

## **2/ Trạm thú y:**

Trạm thú y huyện căn cứ các kế hoạch đã được phê duyệt, xây dựng các kế hoạch cụ thể theo từng nội dung trên địa bàn.

Chỉ đạo tổ trưởng thú y xã tổ chức triển khai tiêm phòng 02 đợt chính và tiêm phòng bổ sung.

Cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh và lấy mẫu gửi xét nghiệm bệnh trong trường hợp cần thiết; hướng dẫn địa phương tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh theo qui định.

Quản lý việc cấp phát, bảo quản, sử dụng vật tư, thiết bị, hóa chất TĐST, kinh phí phòng chống dịch, ... theo đúng qui định.

Tổng hợp báo cáo công tác PCD về CCTY và BCĐ huyện.

Xác định vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm khi xảy ra dịch để thực hiện các biện pháp chống dịch theo qui định (tiêm phòng, TĐST, quản lý vận chuyển ...).

## **3/ UBND các xã:**

- Xây dựng kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cụ thể từng ấp trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ vắc xin, vật tư, thuốc sát trùng và kinh phí được hỗ trợ, đảm bảo chi đúng đối tượng theo quy định của tỉnh.

- Kiện toàn, duy trì hoạt động của BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật của địa phương. Trực tiếp chỉ đạo chiến dịch tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc trên địa bàn.

- Huy động các tổ chức đoàn thể ở địa phương, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch. Tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật.

- Kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành về phòng, chống dịch bệnh động vật theo qui định.

- Tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh về BCĐ huyện theo quy định, báo cáo tiến độ (hàng ngày khi có dịch), kết quả và những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cho BCĐ huyện để kịp thời xử lý.

## **4/ Tổ trưởng thú y:**

Tham mưu cho UBND xã, xây dựng kế hoạch PCD tại địa phương, trực tiếp thực hiện tiêm phòng, hướng dẫn kỹ thuật TĐST, khai báo dịch bệnh, ...

Có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh ở cơ sở và các công tác phòng chống dịch hàng tháng theo mẫu qui định, báo cáo ngày số liệu tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm và báo cáo chống dịch hàng ngày về trạm Thú y huyện.

Khi xảy ra dịch: Tổ trưởng thú y tham mưu BCĐ, chính quyền địa phương thống kê số gia súc, gia cầm cảm nhiễm trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm, chuẩn bị lực lượng tham gia chống dịch, lập sổ chấm công trong công tác chống dịch, xác nhận kết quả quyết toán phòng chống dịch.

Quản lý số hộ chăn nuôi, số lượng tổng đàn vật nuôi trên địa bàn.

#### **VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO:**

1/ **Tổ trưởng thú y:** Báo cáo định kỳ vào ngày 08 hàng tháng, báo cáo đột xuất và báo cáo ngày khi có dịch xảy ra. Nơi báo: UBND địa phương và Trạm Thú y.

2/ **Trạm thú y:** Định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, báo cáo đột xuất và báo cáo ngày khi có dịch xảy ra. Nơi báo: Phòng NN&PTNT và Chi cục Thú y.

#### **Nơi nhận:**

- UBND Huyện (B/c);
- TT.Huyện uỷ (b/c);
- TT. HĐND Huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND Huyện;
- Sở NN-PTNT(B/c);
- Chi cục thú y (p/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Các phòng ban liên quan (t/h);
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**LÂM VĂN CHÁNH**